



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานวิจัย งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย โทร. ๓๔๒๓

ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/ว ๑๐๔๔

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการใช้เงินเหลือจ่าย (งบประมาณแหล่งอื่น กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

เรียน ทุกส่วนงาน

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ คำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๖ วรรค ๑ ระบุว่า “หน่วยรับงบประมาณต้องนำส่งเงินอุดหนุนคงเหลือจากการดำเนินงานพร้อมดอกเบี้ย และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการตามแผนงานและโครงการคืนให้แก่กองทุนภายในหกสิบวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามคำรับรองที่ทำไว้กับ สกสว. เว้นแต่หน่วยรับงบประมาณ ประสงค์จะเก็บเงินเหลือจ่าย ดอกเบี้ย และผลประโยชน์นั้นไว้ ก็ให้เสนอแผนการนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานต่อ สกสว. ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ สกสว. ให้ความเห็นชอบแผนงานดำเนินการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ก็ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของหน่วยรับ งบประมาณ”

ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ และการทำวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมของแผนงาน ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการใช้เงิน เหลือจ่าย (งบประมาณแหล่งอื่น กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้บุคลากรในส่วนงานของท่านทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

แนวปฏิบัติในการใช้เงินเหลือจ่าย (งบประมาณแหล่งอื่น กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(กองทุนส่งเสริม ววน.)) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

๑. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุน และนักวิจัยที่ได้รับทุนได้ดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นทุกโครงการแล้ว
๒. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรดำเนินการสรุปการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และเงินเหลือจ่าย ซึ่งอาจจะอยู่ในหลายประเภท เช่น เงินกันไว้เบิกเหลือมปี รายได้อื่น ๆ และ รายได้รอการรับรู้อื่น เป็นต้น
๓. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรดำเนินการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานผลผลิต รวมทั้งบันทึกข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และนำส่งเอกสารต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กำหนด
๔. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรเสนอแผนงานหรือโครงการโดยใช้งบประมาณที่เหลือ (เงินเหลือจ่าย) ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยฯ และคณะกรรมการวิจัยฯ ก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อขออนุมัติดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
๕. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) อนุมัติเห็นชอบกับแผนงานหรือโครงการ
๖. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรเสนอข้อมูลแผนงานและโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปเป็นเงินสะสม และขอใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการตามแผนงานและโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์
๗. ดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

\*\*\*\*\*